

Những người trẻ đã trở thành những vị thánh

Thanh Quảng sdb

Những người trẻ đã thể hiện đức tin phi thường và lòng sùng kính Thánh Thể cho đến hơi thở cuối cùng, Một số đã trở nên những thành phần rất nhỏ các thánh trẻ trong Giáo hội, những người không chết vì tử đạo, đó là:

Thánh Francisco và Jacinta Marto



Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với những đứa trẻ chăn cừu này tại Fatima, Bồ Đào Nha. Mặc dù không biết chữ, hai anh em và chị họ của các em đã thuyết phục được chính quyền về tính xác thực của những lần các em được trải nghiệm. Sau những lần hiện ra, các em đã dâng hiến cuộc đời ngắn ngủi của mình cho Chúa. Bị mắc bệnh cúm Tây Ban Nha sau Thế chiến thứ nhất, cả hai đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp, nhưng các em đã dâng những nỗi đau để cầu nguyện cho các tội nhân. Jacinta qua đời lúc 9 tuổi và anh Francisco lúc 10 tuổi. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong hiển thánh cho hai em nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13/5/2017.

Á Thánh Chiara Badano



Sinh	29/10/1971 Tại Sassello, Italy
Qua đời	7/10/1990 (hưởng dương 18) tại Sassello, Italy
Phong chân phước	25/9/2010 bởi ĐGH Benedict XVI

Chiara Luce Badano là một nữ sinh người Ý, hết mực yêu mến Chúa Giê-su và thích phục vụ tha nhân. Em đã nêu gương cho người khác khi mắc bệnh ung thư xương, em dâng những đau đớn để cảm thấy gần gũi hơn với Chúa Giê-su. Cuộc sống của em là một tình yêu dành cho Chúa và những người quanh em. Em qua đời ở tuổi 18, đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai biết em và nghe câu chuyện của em. Chị được Đức Benedict tôn phong Chân phước ngày 25/9/2010.

Thánh Đa Minh Savio



Từ năm 4 tuổi, vị thánh trẻ này đã được Thánh Gioan Bosco dạy dỗ, đã phát triển đức tin đến luôn nhắc cha mẹ cầu nguyện. Trong suốt cuộc đời của mình, Đa Minh đã thể hiện sự tận tâm cẩn kẽ và thực thi việc giúp đỡ người khác theo qua những điều nhỏ bé. Sau khi Rửa Lễ Lần Đầu, Đa Minh chỉ muốn phụng sự Chúa, nhưng cậu là một em bé ốm yếu đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa, em qua đời ở tuổi 14.

Em là một tấm gương soi cho tất cả mọi người rằng ngay cả việc phụng sự Thiên Chúa trong các công việc hàng ngày cũng có thể nên thánh.

Chân phước Laura Vicuña

(5/4/1891 – 22/1/1904)

Laura là người Chile được phong chân phước. Em là người bảo trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng.



Chân phước Laura Vicuña sinh ngày 5 tháng 4 năm 1891 tại Santiago, Chile. Gia đình Vicuña vốn là một gia đình quý tộc ở Chile, cha phục vụ trong quân đội và mẹ nội trợ trong nhà. Trong cuộc cách mạng, gia đình ông bà đã lánh nạn đi Temuco, nhưng ngay sau khi ông Joseph Domenico bị đột quỵ qua đời, bà Mercedes và hai cô con gái đã dọn về Argentina. Bà làm việc để có tiền cho các con đi học. Laura được theo học tại trường của các nữ tu Salesian và Đức tin của Laura được triển nở. Em ước ao được trở thành một nữ tu... nhưng bị mẹ từ khước và đánh đập hất hủi em... Laura nhớ lời Chúa Giêsu: “Không ai có tình yêu lớn hơn là từ bỏ mạng sống mình cho người mình yêu” Laura quyết định dâng cuộc sống mình để cầu nguyện cho mẹ. Vốn đã yếu đuối bệnh tật lại bị mẹ ngược đãi hành

hạ, em đã qua đời lúc 13 tuổi ngày 22 tháng 1 năm 1904. Ngày 3 tháng 9 năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Á thánh cho Laura.

Chân Phước Carlo Acutis



Được biết đến như một “người lập các thảo chương thánh điện toán”, Carlo Acutis, được phong chân phước năm 2020, là một gương mẫu cho giới trẻ ngày nay. Anh kết hợp niềm đam mê Thánh Thể và kỹ năng máy tính của mình để lập một danh mục về các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới. Ngay cả khi bị bệnh bạch cầu, anh vẫn cố gắng giữ được sự vui vẻ và cống hiến hết mình cho công việc truyền giáo. Anh qua đời ở tuổi 15.